

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๙๕๙๗



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรถาวร มท ๔๙๐๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการในการกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๔/ว ๙๖๕๔

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้มีเยาวชนอายุ ๑๔ ปี ได้ใช้แบลงค์กัน (สิ่งเทียมอาวุธปืน) ดัดแปลงเป็นอาวุธปืน โดยใช้กับเครื่องกระสุนปืน ขนาด .๓๘๐ ก่อเหตุกราดยิงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ประกอบกับในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ กรณีเจ้าหน้าที่ ตำรวจที่ถูกให้ออกจากราชการ และมีพฤติการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้ใช้อาวุธปืนก่อเหตุอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และกรณีเจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธสงครามกราดยิงตามเส้นทาง สาธารณะ จนกระทั่งถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จากสถานการณ์เหตุอาชญากรรม อุกฉกรรจ์ดังกล่าว จึงเป็นผลให้กระทรวงมหาดไทย โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้แจ้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ร่วมประชุม เพื่อกำหนดมาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล และผลจากการหารือดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้นายทะเบียนท้องที่จัดการออกใบอนุญาตให้สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน ชนิดแบลงค์กัน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืนอื่นที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้โดยง่าย เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนท้องที่ทราบแนวทางที่จะไม่มีนโยบาย ให้เพิ่มเติมผู้ได้รับใบอนุญาต สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนรายใหม่ ทุกท้องที่ทั่วประเทศ สำหรับกรณี ร้านค้าอาวุธปืนให้นายทะเบียนท้องที่จัดการออกใบอนุญาตให้สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.๒) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

๒. สั่งการให้นายทะเบียนท้องที่อำเภอดำเนินการขอความร่วมมือไปยังบุคคลผู้ครอบครอง แบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผู้สุจริตทุกราย ซึ่งมีได้ดำเนินการดัดแปลงแก้ไขสิ่งเทียมอาวุธปืนของตน แต่อย่างไร ให้นำแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ครอบครองดังกล่าวมาแสดงและทำบันทึกต่อนายทะเบียน ท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อเป็นการแสดงเจตนาสุจริต และขอให้ดำเนินการโดยไม่เพิ่มภาระเกินสมควร กับบุคคลเหล่านั้น

๓. การขอมีและใช้ซึ่งอาวุธปืนและการขอซื้อ สั่ง หรือนำเข้าซึ่งเครื่องกระสุนปืนของสมาคมกีฬา ยิงปืน ให้นายทะเบียนท้องที่พิจารณาออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.๓) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) และใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าซึ่งเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.๒) แก่สมาคมกีฬายิงปืนที่ได้รับการ จัดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น ประกอบกับ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

/วัดฤๅษะเบิด..

วัดตระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ อีกทั้งเครื่องกระสุนปืนที่จะอนุญาตให้สมาคมกีฬายิงปืนชื้อ สั้ง หรือนำเข้าได้นั้น เครื่องกระสุนปืนจะต้องเป็นชนิดและขนาดที่สอดคล้องกับอาวุธปืนที่ปรากฏตามใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) ของสมาคมกีฬายิงปืน มีความสอดคล้องเหมาะสมกับจำนวนเครื่องกระสุนปืนที่จะอนุญาตให้สมาคมกีฬายิงปืนชื้อ สั้งหรือนำเข้าได้นั้น ให้พิจารณาข้อเท็จจริงตามสภาพความต้องการของแต่ละพื้นที่ตลอดจนศักยภาพพื้นที่ในการจัดเก็บอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน และในกรณีที่น่าายทะเบียนท้องถิ่นที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.๒) ชนิดเครื่องกระสุนปืนสั้นจะต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๘/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เรื่องจำกัดการออกใบอนุญาตให้บุคคลสั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนบางชนิด คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๖๗๔/๒๕๙๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๙๐ เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัดตระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ประกอบคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๗๕๙/๒๕๙๘ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๙๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่ ๖๗๔/๒๕๙๐ เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัดตระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ด้วย

๔. ในกรณีที่มีการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.๑๒) ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด (ในเขตจังหวัด) ให้งดการออกใบอนุญาตดังกล่าวไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดังนั้นจึงขอให้อำเภอดำเนินการตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัดตระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และมาตรการในการกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ของกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรญาณ บุญณราช)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยความสะดวกเป็นธรรม

โทร. ๐ ๔๒๖๒ ๐๘๐๓